

UBND TỈNH HÀ TĨNH
SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Tĩnh, ngày 26 tháng 11 năm 2019

Số: 149 /SLĐTBXH-NCC
V/v xử lý đơn thư

Kính gửi: Ông Trần Văn Trương
Trú quán: Xóm 9, xã Phúc Trạch, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nhận được Công văn số 7341/UBND-TCD của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh gửi đến về việc chuyển đơn của công dân Trần Văn Trương, trú tại xóm 9, xã Phúc Trạch, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh phản ánh nội dung vợ ông là bà Thái Thị Minh, sinh năm 1940, tham gia kháng chiến được Nhà nước khen thưởng Huy chương kháng chiến hạng Nhì, đã được hưởng trợ cấp một lần. Nay vợ của ông mất ngày 25/11/2018 và gia đình đã kê khai hồ sơ để hưởng chế độ trợ cấp mai táng phí nhưng chưa được giải quyết.

Với nội dung trên, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau: Ngày 14/01/2019 nhận được hồ sơ đề nghị giải quyết trợ cấp mai táng phí của ông Trần Văn Trương là chồng của bà Thái Thị Minh do Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Hương Khê chuyển đến. Qua kiểm tra đối chiếu danh sách, hồ sơ hưởng trợ cấp một lần lưu trữ thì không có thông tin hồ sơ của bà Thái Thị Minh, sinh năm 1940, nguyên quán xã Phúc Trạch, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh.

Ngày 23/01/2019, Sở có Công văn số 151/SLĐTBXH-NCC gửi Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Hương Khê phối hợp với UBND xã Phúc Trạch và thân nhân gia đình về việc đề nghị bổ sung thông tin, danh sách, giấy tờ hồ sơ liên quan thể hiện đã hưởng trợ cấp một lần của bà Thái Thị Minh để hoàn thiện hồ sơ giải quyết chế độ và ngày 30/10/2019, Sở tiếp tục có Văn bản số 135/SLĐTBXH-NCC gửi Phòng LĐTBXH huyện Hương Khê đề nghị thực hiện theo nội dung của Công văn số 151/SLĐTBXH-NCC (có văn bản kèm theo)

Đến ngày 08/11/2019, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Hương Khê có Công văn số 205/LĐTBXH-NCC gửi đến với nội dung đã có Văn bản yêu cầu UBND xã Phúc Trạch trả hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ cho ông Trần Văn Trương đồng thời giải thích, hướng dẫn gia đình bổ sung thông tin, danh sách, giấy tờ hồ sơ liên quan đã hưởng trợ cấp một lần của bà Thái Thị Minh nhưng gia đình không cung cấp, bổ sung thêm thông tin để hoàn thiện hồ sơ đề nghị giải quyết theo quy định. Ngày 07/11/2019, UBND xã Phúc Trạch tiếp tục tổ chức làm việc với ông Trần Quang Thái là con đẻ của ông Trần Văn Trương và bà Thái Thị Minh để phối hợp gia đình cung cấp thông tin, danh sách, giấy tờ, hồ sơ liên quan đã hưởng trợ cấp một lần của bà Thái Thị Minh để giải quyết chế độ nhưng không cung cấp được bất kỳ giấy tờ, hồ sơ, thông tin nào thêm (có văn bản kèm theo).

Căn cứ vào Công văn số 2198/LĐTBOXH-NCC ngày 06/6/2018 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc cung cấp số liệu người hoạt động kháng chiến, người có công giúp đỡ cách mạng được tặng thưởng Huân chương kháng chiến, Huy chương kháng chiến với nội dung: Tại nhiều địa phương đã phát sinh một số đối tượng được khen thưởng Huân, Huy chương kháng chiến đã từ trần mà chưa được giải quyết trợ cấp một lần và mai táng phí. “Theo quy định tại điểm d, Khoản 1, Điều 39 Thông tư 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thì không thực hiện xác lập hồ sơ giải quyết chế độ mai táng phí do những trường hợp nêu trên không có quyết định trợ cấp một lần”.

Đối chiếu với nội dung trên, trường hợp bà Thái Thị Minh chưa hưởng trợ cấp một lần đối với người có công với cách mạng được Nhà nước tặng thưởng Huy chương kháng chiến. Vậy, Sở chưa có căn cứ pháp lý để xem xét, giải quyết chế độ.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời ông được biết./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBND tỉnh Hà Tĩnh (báo cáo);
- UBND huyện Hương Khê;
- Phòng LĐTBXH huyện Hương Khê;
- UBND xã Phúc Trạch;
- Ông Trần Văn Trương;
- Giám đốc (báo cáo);
- Thanh tra Sở;
- Lưu: VT, NCC.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Võ Xuân Linh